

รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG – สสอ.เขมรรัฐ จิตพอเพียง ตำบลทุจريت
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมรรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี



สมาชิกของชมรม

๑	นายไพรัช จันทพันธ์	สาธารณสุขอำเภอเขมรรัฐ	ประธานกรรมการ
๒	นายถนอม ผิวหอม	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมรรัฐ	รองประธานกรรมการ
๓	นายระพีณฤทธิ์ บรรทุปา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔	นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๕	นางจิตรดา ศรีสุระ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖	นายอภิวัฒน์ บุ่งทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗	นางศิริพร เหล่าสิงห์	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ
๘	นายชาญ ไชยรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙	นางพุดิตา จันทร์ดอนแดง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐	นายพิรุฬวิทัย ไชยโอชะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑	นายสมมาตร สาเกตุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒	นายธนภัทร สายทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓	นางบังอร ทองคุณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๔	นายสุรียา มิ่งขวัญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ

๑๕	ว่าที่ร้อยตรีณัฐกฤต สายสิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๖	นายทอมสัน วงศ์สิม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๗	นายพันธ์เทพ เสาะพบดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘	นางวิไลลักษณ์ ไชยรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.เจียด
๑๙	นางสาวชุตติกาญจน์ ชันสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.เจียด
๒๐	นางสาวอรอนงค์ จันลา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.เจียด
๒๑	นางสาวจินตนา แสนสมัคร	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.เจียด
๒๒	นางวิไลวัลย์ มีธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.แก้งเหนือ
๒๓	นางสาวนිරนุช ประสานศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.แก้งเหนือ
๒๔	นางสาวพัชรี ทองปด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.แก้งเหนือ
๒๕	นางสาวปริญญาพร คำป้อง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.แก้งเหนือ
๒๖	นายธีระปรกรณ์ ภูมิลาวลย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.แก้งเหนือ
๒๗	นายวรวิทย์ แก้วรักษา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.ขามป้อม
๒๘	นางสาวอุมาภรณ์ มายูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ขามป้อม
๒๙	นางสาวนฤมล ปัดภัย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.ขามป้อม
๓๐	นางวลัยภรณ์ กาละมาตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาหว้า
๓๑	นายวีระพล จันทะเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาหว้า
๓๒	นางสาวปิยะวรรณ ผลจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาหว้า
๓๓	นางสาวสิริพันธ์ุ ปัญญารงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ปาก
๓๔	นางนิชานันท์ นาชีวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ปาก
๓๕	นางสาวเมธาพร พูลเพิ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ปาก
๓๖	นางกัญญาภักดิ์ กุลวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ม่วงเฒ่า
๓๗	นางสาวแพรวพิลาส ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ม่วงเฒ่า
๓๘	นางสาวสิริพันธ์ุ ปัญญารงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ม่วงเฒ่า
๓๙	นางสาวสุภาวดี อินทร์วิถี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ม่วงเฒ่า
๔๐	นางสาวธิดารัตน์ หมี่แก้ว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.ม่วงเฒ่า
๔๑	นางสาววรรณวรางค์ บริบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.หนองนกทา
๔๒	นางศิริลักษณ์ วิชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.หนองนกทา
๔๓	นายภูวนันท์ จันทรดอนแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.หนองนกทา
๔๔	นางสาวนิตยาทิพย์ แสนแดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.หนองผือ
๔๕	นางพัทธ์ธีรา พรหมทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.หนองผือ
๔๖	ว่าที่ร้อยตรีอดิสร คำภาสันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.หนองผือ
๔๗	นางสาวธิดารัตน์ ผลจันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.หนองผือ
๔๘	นางสาวจิราพร พันโบ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.หนองผือ

๔๙	นางสุจิตรา กุลเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.เหมือดแอ่
๕๐	นายเซาวลิต ครองยุติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.เหมือดแอ่
๕๑	นางอรทัย เจียวิทย์นันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาแวง
๕๒	นางศิริรัตน์ เหล่าสนธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.นาแวง
๕๓	นางสาวธนาพร คงนิล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.นาแวง